

ชีวิตชาวนายุคใหม่ ใช้ "คันนาคอนกรีต"

การทำนามักมีปัญหาในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนู เพลี้ย หอย หรือน้ำแห้งแล้ง ส่งผลทำให้ผลผลิตลดลง แต่คุณลุงสมนึก ชูศรี อายุ 66 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเลย

เกษตรกรเมืองลึงบอกว่า การทำนาของชาวนาทุกวันนี้ต้องใช้จ่ายฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช มาคิดดูว่าเราต้องลงทุนเริ่มแรกเกี่ยวกับการทำนาโดยที่ไม่ให้น้ำหายไปจากนาเราจนหมด เมื่อฝนไม่ตกเราก็ต้องไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำ และถ้าเราทำคันนาคอนกรีตที่เดียวคุ้มไปหลายสิบปี

เดิมทำคันนาดินพัฒนา มาทำเป็นคันนาคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นคันนาคอนกรีตกว้าง 6 นิ้ว ฝังดินอีก 50 ซม. สูงเหนือดินไม่เกิน 20 ซม.

คันนาคอนกรีตสามารถป้องกันศัตรูที่จะมากัดกินข้าวในนาได้ เช่น หนูไม่สามารถจะอาศัยทำที่อยู่ (รูหนู) เพราะวิถีชีวิตของหนูจะเจาะรูอาศัยตามคันนา และไม่ต้องถางหญ้าหรือใช้ยาฉีดให้หญ้าตาย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม เช่นคนก็จะไม่ได้รับสารพิษ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันน้ำไม่ให้รั่วซึมออกไปและไหลเข้าท่วมนาได้ง่าย ตั้งแต่ทำนาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมานับสิบปีไม่เคยใช้จ่ายฆ่าแมลงเลย แต่ก็สามารถทำนาอยู่ได้และไม่ขาดทุนอีกด้วย

ลุงสมนึกยังบอกอีกว่า พยายามทำนาแบบธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช เริ่มต้นคิดค้นหาวิธีปราบศัตรูพืชและฆ่าแมลงด้วยธรรมชาติ เนื่องจากเลี้ยงเป็ดมานาน จึงเห็นว่าเป็ดนั้นมีประโยชน์ต่อชีวภาพมาก เพราะเป็ดนั้นนอกจากจะใช้ประโยชน์ในด้านกำจัดหอย ไล่แมลง เป็ดนั้นยังจะไข่ออกมาให้เราขายได้อีก

ถ้าเราใช้ปุ๋ยทำนา 100 ไร่ จะใช้ปุ๋ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ก.ก. เฉลี่ยแล้ว 100 ไร่ ใช้เงินซื้อปุ๋ยไป 9 หมื่นบาท และค่ายาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าอีก เป็นการลงทุนมหาศาล เห็นว่าเป็ดนั้นมีประโยชน์มากมาย จึงนำมาเลี้ยงในนา เป็ดจะต้องถ่ายออกมา ขี้เป็ดก็เป็นปุ๋ยชีวภาพ เรื่องปุ๋ยตัดปัญหาไป ได้เลย

"เมื่อเราเลี้ยงเป็ดในนาข้าว เป็ดจะไล่แมลงที่มาเกาะกินอยู่กับข้าว หากินหอยเป็นอาหาร เพลี้ย พอเป็ดเข้าไป เพลี้ยก็บินหนีทุกวัน จะพาเป็ดไปกินหอยในนาตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. เย็นก็จะไปรับเป็ดกลับ เป็ดจะรู้หน้าที่ของเขาเองเมื่อเรานำรถไปจอด โดยนำสะพานพาดกระบะรถลงให้เป็นทางขึ้นรถ เป็ดก็จะพากันเดินขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย"



ลุงสมนึกบอกอีกว่า ทุกวันนี้เลี้ยงเปิดไว้ได้แมลงและกินหอยในนาข้าวอยู่ถึง 2,500 ตัว นอกจากจะใช้เปิดเป็นตัวกำจัดหอยกำจัดแมลงแล้ว เรายังจะมีรายได้จากการขายไข่เปิดอีกเดือนละ 3-4 พันบาท การทำนาทุกวันนี้เลยกลายเป็นการทำนาปลอดสารพิษไปเลย

ลุงสมนึกยังเล่าอีกว่า ทุกวันนี้ลดภาระค่าอาหารเปิดไปได้มาก ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารมาเลี้ยง เพียงแต่เหนื่อยต่อการนำไปปล่อยในนาเท่านั้น ทุกวันนี้นอกจากจะทำนาปลอดสารพิษแล้ว ยังมีรายได้จากการขายไข่เปิดอีกด้วย จึงอยากแนะนำเกษตรกรว่าพยายามอย่าไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอื่น ต้นทุนมันสูงและข้าวก็ไม่ได้คุณภาพ พยายามทำนาโดยใช้วิธีธรรมชาติมีประโยชน์กว่า และรับประกันข้าวเข้าไปก็ปลอดสารพิษอีกด้วย



หากผู้ใดอยากจะลองทำตามสอบถามที่ โทร. 0-3661-7058 หรือมือถือ 08-9086-1706 แล้วลุงสมนึกจะอธิบายให้เอง

ที่มา : <http://www.khaosod.co.th/>